



CÁC KỶ ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội; mỗi kỳ đại hội Đảng là một mốc son lịch sử khẳng định những thắng lợi, thành tựu và bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VIII CỦA ĐẢNG Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước



Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng. Ảnh tư liệu

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng diễn ra từ ngày 28/6 - 1/7/1996 tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.198 đảng viên đại diện cho hơn 2 triệu đảng viên trong toàn Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã tổng kết 10 năm tiến hành công cuộc Đổi mới toàn diện đất nước, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng, đề ra mục tiêu, phương hướng, giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Đại hội đánh giá tổng quát: Công cuộc Đổi mới trong 10 năm đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng. Nhiệm vụ do Đại hội VII đề ra đã được hoàn thành cơ bản.

Nhận định đặc điểm tình hình thế giới, thời cơ và thách thức, Đại hội xác định: Mục tiêu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiên bộ, phù hợp trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng, an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Đại hội đã xây dựng định hướng phát triển các lĩnh vực chủ yếu: Phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chính sách đối với các thành phần kinh tế; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý kinh tế; phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; chính sách giải quyết một số vấn đề xã hội; quốc phòng và an ninh; chính sách đối ngoại; thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; tiếp tục cải cách bộ máy nhà nước, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng ngang tầm đòi hỏi của thời kỳ mới, đó là giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất và năng lực cán bộ, đảng viên; củng cố Đảng về tổ chức, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đổi mới công tác kiểm tra và kỷ luật của Đảng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII gồm 170 ủy viên. Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính trị gồm 19 ủy viên. Đồng chí Đỗ Mười tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ tư, khóa VIII (họp từ ngày 22 - 29/12/1997), Ban Chấp hành Trung ương Đảng chấp nhận đề nghị của đồng chí Tổng Bí thư Đỗ Mười về việc chuyển giao chức vụ Tổng Bí thư; bầu đồng chí Lê Khả Phiêu làm Tổng Bí thư của Đảng.

VĂN NGUYÊN (tổng hợp)

Vị thế của một đất nước phát triển

Theo PGS, TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, đến nay, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước Đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên (nếu như năm 1989 mới đạt 6,3 tỷ USD/năm thì đến năm 2020 đã đạt khoảng 268,4 tỷ USD/năm).

Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần được cải thiện rõ rệt (nếu như năm 1985 bình quân thu nhập đầu người mới đạt 159 USD/năm thì đến năm 2020 đạt khoảng 2.750 USD/năm). Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm 2016 - 2020 ước đạt khoảng 5,9% và thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất khu vực, thế giới. Trong đó, khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ tiếp tục giữ vai trò dẫn đầu, đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng chung.

“Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”

(tuyengiao.vn) Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới và 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH), lý luận về Đổi mới, về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa.



tín Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao, thể hiện rõ nhất là trên vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với số phiếu gần như tuyệt đối 192/193 bầu cho Việt Nam.

Đặc biệt năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Việt Nam vẫn hoàn thành tốt với vai trò là Chủ tịch ASEAN; hội nghị sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và khu vực qua Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), hay Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Trung và Tây Nguyên, kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với chỉ dẫn từ Cương lĩnh của Đảng ta, Việt Nam kiên định con đường đi lên CNXH nên những thành tựu mà chúng ta đạt được càng khẳng định tính ưu việt của CNXH, qua đó củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và của nhân dân vào con đường đi lên CNXH của Việt Nam.

Cùng theo PGS, TS Nguyễn Viết Thông, trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng chúng ta đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện và có nhiều dấu ấn nổi bật. Đó là kinh tế tiếp tục tăng trưởng, trong bối cảnh thế giới có nhiều khủng hoảng, đặc biệt năm 2020 nhiều quốc gia tăng trưởng âm nhưng Việt Nam vẫn tăng trưởng dương. Mười năm gần đây, Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng vào loại khá cao, đó là dấu ấn về kinh tế. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, những năm qua song hành với phát triển kinh tế, Việt Nam luôn coi trọng củng cố, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và phát triển. Về đối ngoại, vị thế và uy

Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt

Một trong những dấu ấn nổi bật xuyên suốt 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước mà Đảng ta đã làm được, đó là về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. PGS, TS Lê Văn Yên, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho rằng: “Trong 35 năm đổi mới, Đảng đã làm được nhiều việc; đó là lãnh đạo chính trị, tư tưởng, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân... được triển khai tốt”. Công tác xây dựng Đảng về chính trị được đặc biệt chú trọng. Đảng ta luôn vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định những nguyên tắc trong đường lối Đổi mới và trong công tác xây dựng Đảng.

Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng tiếp tục được tăng cường, đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được đặc biệt chú trọng, hình thức đa dạng, phong phú hơn.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đã đề ra mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN; khơi dậy khát vọng phát triển

đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN.

Về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đặc biệt nhấn mạnh không chỉ “kiên định và vận dụng” mà còn phải phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phải coi phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Phải “khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam”. Không chỉ tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được đặc biệt chú trọng, hình thức đa dạng, phong phú hơn.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đã đề ra mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng” mà còn phải “xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN; khơi dậy khát vọng phát triển

bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân”.

Trong nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, PGS, TS Nguyễn Viết Thông cho biết: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng xác định phải “tăng cường xây dựng Đảng về chính trị”, nhấn mạnh hơn so với nhiệm vụ “Chú trọng xây dựng Đảng về chính trị” của Đại hội XII.

Dự thảo Kế thừa chủ trương Đại hội XII là: “Nâng cao năng lực hoạch định đường lối, chính sách phù hợp với quy luật khách quan và đặc điểm của Việt Nam”, phát triển thành chủ trương Đại hội XIII là: “Nâng cao bản lĩnh, năng lực dự báo của Đảng trong hoạch định đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại”. Điểm nhấn ở đây là việc nâng cao bản lĩnh, năng lực dự báo của Đảng trong công tác chính trị, tư tưởng của Đảng. Dự thảo xác định cần nắm chắc, dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý đúng đắn, kịp thời các vấn đề tư tưởng trong Đảng, trong xã hội; bảo đảm chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam”. Không chỉ tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được đặc biệt chú trọng, hình thức đa dạng, phong phú hơn.

GS, TS Lê Hữu Nghĩa, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: “Cơ đồ của đất nước ngày nay có được là thành quả quý báu được xây đắp nên bởi lớp lớp các thế hệ mà chúng ta phải trân trọng và có trách nhiệm giữ gìn, phát huy. Cơ đồ tạo ra tiềm lực mới, sức mạnh mới, uy tín mới, niềm tin mới, khát vọng mới vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước ta giàu mạnh trong thời đại mới”.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Những ngày này, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thái Bình đều hướng về Thủ đô Hà Nội - nơi sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ để đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa.



Anh Trần Quốc Vấn, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vũ Tiến (Vũ Thư)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại. Trong niềm phấn khởi chung của tuổi trẻ cả nước đang hướng về Đại hội, tôi tin tưởng và kỳ vọng Đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ cao nhất để đề ra đường lối xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, chủ động hội nhập quốc tế. Đại hội sẽ có những quyết sách mang tính đột phá, tạo bước chuyển mạnh mẽ để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, nhất là trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó, cần quan tâm đến việc tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên được học tập, rèn luyện, cống

hiển, tăng cường các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, có chính sách thu hút, phát triển nguồn nhân lực giỏi thông qua môi trường làm việc phù hợp để giới trẻ được khẳng định mình, được phát huy tiềm năng và cống hiến cho quê hương, đất nước.



Ông Hoàng Văn Bẩy, công chức văn hóa - xã hội xã Minh Hòa (Hưng Hà)

Việc lựa chọn nhân sự Đại hội XII của Đảng có điểm mới là đưa ra tiêu chí rất cụ thể, rõ ràng với quyết tâm không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, chuyên quyền, độc đoán, làm việc kém hiệu quả... Tôi mong các đại biểu dự Đại hội sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về năng lực, trình

độ, đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu vào bộ máy lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Tôi cũng mong Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất cao trong ý chí và hành động, đề ra những quyết sách, chiến lược, chương trình hành động cụ thể nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.



Ông Nguyễn Đạt Diệt, xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Hồ)

Trong những năm qua, chủ trương giảm nghèo luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và kinh nghiệm trong xây dựng chính sách và tổ chức thực hiện. Giảm nghèo bền vững đã trở thành chính sách nền tảng, xuyên suốt, luôn được cập nhật, bổ sung trong hệ thống chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước ta. Tuy nhiên, giảm nghèo bền vững vẫn là một thách thức lớn trong bối cảnh hội nhập quốc tế nhanh chóng và sâu rộng. Tái nghèo luôn rình rập bởi thiên tai, lũ lụt. Nguồn vốn ngân sách trung ương dành cho giảm nghèo dù đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ ưu tiên dành nguồn lực nhưng vẫn hữu hạn so với nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tôi kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ bàn thảo, đưa ra các quyết sách quan tâm hơn nữa về công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân phù hợp với từng giai đoạn. Trong đó, tiếp tục tập trung đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối giao thương, việc làm, đầu tư cho giáo dục và dạy nghề, hỗ trợ vốn vay... Đặc biệt, tạo điều kiện cho người dân chủ động hơn, nâng độ hơn, có năng lực, bồi nâng cao dân trí, giáo dục, dạy nghề là những yếu tố quan trọng để giảm nghèo.

NHÓM PHỎNG VIÊN